



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการกลาง

ที่ อช ๐๐๒.๒๐๑/ว ๖

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

เรียน รองผู้ว่าการสูงสุดฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการชุมชนและท้องถิ่น
ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ ๑ (๗๙/๒๕๖๕) และฉบับที่ ๒ (๘๐/๒๕๖๕) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ในช่วงวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 - 2 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองส่งเสริมกิจการชุมชนและท้องถิ่น ติดตามข้อมูลสถานะอากาศและข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

(๒) ประเมินผลสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศ ปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการกับหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

(๓) หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือไปยังผู้ว่าการสูงสุดผ่านผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบภายใน ๑๒ ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๓๐๙ ๗๔๘๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun002.201@pondhome.in.th เพื่อที่จะได้แจ้งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

(นายวัชรพล จันทรา)

รักษาการผู้ว่าการสูงสุด